

Số: 69/BC-HĐND

Hà Tu, ngày 14 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động của Ban kinh tế năm 2023.**

**1. Công tác tổ chức:** Ban kinh tế - xã hội đã tổ chức các hoạt động tuân thủ chế độ, nguyên tắc làm việc, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Luật định và được Thường trực hội đồng nhân dân phường Hà Tu phân công.

#### **2. Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp:**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Ban Kinh tế - Xã hội đã tiến hành thẩm tra các báo cáo và tờ trình của UBND phường. Hoạt động thẩm tra được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Nội dung thẩm tra tập trung vào những vấn đề trọng tâm thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương; căn cứ thẩm tra dựa trên các quy định của pháp luật, quy định của địa phương Thông qua hoạt động thẩm tra, những ý kiến, kiến nghị của Ban đã được UBND phường tiếp thu trước khi trình kỳ họp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, sự phù hợp và tính khả thi của các báo cáo, tờ trình gửi HĐND phường.

Kết quả năm 2023, Ban kinh tế xã hội đã tham gia ý kiến về chương trình, nội dung đề chuẩn bị cho kỳ họp của HDND phường, đã thẩm tra các báo cáo, Nghị quyết của UBND phường để chuẩn bị tài liệu phục vụ các kỳ họp HĐND phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Cụ thể:

Ban kinh tế - Xã hội đã tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp phục vụ 01 kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 7), 03 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 8 và kỳ họp thứ 9) của Hội đồng nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm tờ trình và các hồ sơ liên quan của Ủy ban nhân dân phường trong lĩnh vực kinh tế - xã hội để chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân phường, trong quá trình



thẩm tra, Ban đã đề nghị Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các bộ phận điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ để bảo đảm chất lượng; ban hành 13 báo cáo thẩm tra trình Hội đồng nhân dân phường theo đúng quy định.

## **2. Hoạt động giám sát:**

Ban Kinh tế - Xã hội đã hoàn thành 01 cuộc giám sát (theo kế hoạch vào quý I/2023) ***Giám sát việc chi trả các khoản trợ cấp Tết cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường trong dịp tết Nguyên đán năm 2023.***

Tham gia 01 cuộc giám sát với thường trực HĐND phường về việc triển khai thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của HĐND phường tại các khu phố trên địa bàn phường Hà Tu.

## **3. Một số hoạt động khác**

1. Tham gia theo dõi, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến các kỳ họp của HĐND phường.

2. Tham dự các cuộc họp giao ban của UBND phường về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác hằng tháng, quý; các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố trước và sau các kỳ họp.

3. Tham gia đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến tại các cuộc giao ban, các cuộc họp chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp của Thường trực HĐND phường.

## **II. Đánh giá chung**

Trong năm 2023, Ban Kinh tế - Xã hội đã thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc và sự chỉ đạo, phân công của Thường trực HĐND phường; tham gia phối hợp chuẩn bị 03 kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 6, kỳ họp thứ 8, kỳ họp thứ 9) và kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 (kỳ họp thứ 7) tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo theo thẩm quyền trước khi trình Hội đồng nhân dân phường; tích cực tham gia giám sát theo chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân phường. Tuy nhiên, tại các kỳ họp chuyên đề một số tài liệu thẩm tra do Ủy ban nhân dân phường và bộ phận chuyên môn trình hồ sơ muộn, nên chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

## **III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kinh tế - xã hội theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Phối hợp chuẩn bị chương trình các kỳ họp; Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trong lĩnh vực Kinh tế - xã hội tại các kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân phường bảo đảm chất lượng, tiến độ.

2. Tích cực phối hợp với các bộ phận để nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Thường trực HĐND phường giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.



